

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวทันทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงาน โดยความซื่อสัตย์และ
คาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อ
เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบา
ตง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศนวัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการ
มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ

๒. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสัมพันธ์ร่วมกันในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสมานฉันท์
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการ
กระทำความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล

๓. กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จำนวน ๕๓ คน

๔. วิธีการดำเนินงานโครงการ

จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๖ แนวทาง คือ

๑. การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

๒. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง ผาสุก

๓. การจัดทำกิจกรรมละครสอดแทรกกับประชาชนในเดือนรอมฎอน

๔. การจัดทำกิจกรรมเข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

๕. การจัดทำกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลบาตง

๖. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ บุคลากร อบต.

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

งบประมาณ

-ไม่มี-

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การรณรงค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติราชการได้ อย่างเหมาะสม

๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการ พัฒนาตนเอง เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน

กำหนดการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	-คณะผู้บริหาร -พนักงาน อบต.
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รู้จักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม อยู่ด้วยกันในสังคมอย่างมีความสุข	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	-คณะผู้บริหาร -พนักงาน อบต.
การจัดทำกิจกรรมละครล้อพร้อมกันประชาชนในเดือนธันวาคม	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	-คณะผู้บริหาร -พนักงาน อบต.
การจัดทำกิจกรรมเข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	-คณะผู้บริหาร -พนักงาน อบต.
การจัดทำกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรมตำบลบางตาง	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	-คณะผู้บริหาร -พนักงาน อบต.
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร อบต.	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	-คณะผู้บริหาร -พนักงาน อบต.

ลงชื่อผู้เขียนโครงการ

(นายนายอริ บินยาชิง)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนุรณี สือรี)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนาดีเร้าะ ฮาแวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนุรแมง ทะยี่เจ๊ะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

๗๙









การจัดทำกิจกรรมละศีลอดร่วมกับประชาชนในเดือนรอมฎอน





เข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส







องค์การบริหารส่วนตำบลบาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางยามี่ลี๊ะ ฮูลูสาและ

ได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลบางตง

ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นางนาคีเราะ ฮาแว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตง

(ลงชื่อ).....
(นายนุรุแมง ทะย๊ะเจะโอะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตง

เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร

ประจำปี ๒๕๖๔



กิจกรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสนับสนุนการสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

